

สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบแบบสำรวจ 22 : การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

ปรับปรุงวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	คำถาม	คำตอบ
1	นิยามของ "ผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ" หมายถึงอย่างไร	ผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการรักษามาจากโรงพยาบาล ที่ไม่ถือสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เช่น กรณี นาย M สัญชาติอเมริกัน และเดินทางไปทำงานประจำที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าในระบบเวชระเบียนของท่านสามารถจำแนกประเทศของผู้ป่วยต่างชาติตามประเทศถิ่นที่อยู่ได้ ให้ระบุประเทศของผู้ป่วย = ญี่ปุ่น แต่ถ้าระบบเวชระเบียนจัดเก็บตามสัญชาติ ประเทศของผู้ป่วย = อเมริกัน
2	นิยามของ "ผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ" หมายถึงอย่างไร	ผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษามาจากโรงพยาบาล ที่ไม่ถือสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เช่น กรณี นาย M สัญชาติอเมริกัน และเดินทางมาทำงานประจำที่ประเทศไทย หรือมาอยู่อาศัยในประเทศไทยเกินกว่า 1 ปี
3	ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ที่ รพท. ได้รับจากการสำรวจ นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร	รพท. จัดเก็บข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลไปใช้จัดทำบัญชีดุลการชำระเงินของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
4	ขอทราบแนวนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ	ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่กับผู้อื่น เว้นแต่การใช้ภายในอาคารแห่งประเทศไทย และการเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
5	รายได้จากการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ หมายถึงรวมถึงรายได้ใดบ้าง	รายได้จากการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ หมายถึงรายได้รวมทุกประเภทที่ได้รับจากการให้บริการด้านรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่างชาติ ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
6	กรณีที่ไม่สามารถแยกสัญชาติผู้ป่วยต่างชาติได้ ใช้วิธีเก็บตามจำนวนคนที่เข้ารับการรักษา ขอรายงานภาพรวมได้หรือไม่	ในกรณีที่ระบบเวชระเบียนของท่านไม่สามารถจำแนกประเภทของผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศตามสัญชาติ หรือประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้ป่วย ในส่วนที่ 2 สามารถรายงานเป็นภาพรวมโดยประมาณสัดส่วนของรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยคนไทยและผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและผู้ป่วยต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศรวมกันต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และในส่วนที่ 3 รายงานรายได้รวมที่ได้รับจากการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด
7	กรณีที่โรงพยาบาลมีหลายสาขา รายงานข้อมูลอย่างไร	กรณีที่โรงพยาบาลมีหลายสาขา ให้รายงานข้อมูลรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ รวมทุกสาขาในประเทศ ที่มีเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ไม่รวมสาขาของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ